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  เมื่อในที่ประชุมพร้อม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมประชุม
นั่งประจำทีแ่ล้ว นายสมทรง วงศ์สาลี ประธานสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่ามีผู้มาประชุม จำนวน ๑7 คน  
ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังตอ่ไปนี้ 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม 

  ด้วยนายปรัชนันท์ นาคชุมนุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
แสลงพัน ได้ขอลาป่วยต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ใน
วันที่ 25 กันยายน 2566 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ที่
ประชุมสภาฯ พิจารณาเลือกผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 19 วรรคสอง กำหนดว่า “ในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น 
โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ” 

  ประกอบกับข้อ 18 วรรคสอง กำหนดว่า “สำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเท่านั้น” 

  วิธีเลือก ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
หนึ่งคนที่ตนเห็นสมควร การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคน ให้
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน โดยสมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรอง
ได้เพียงครั้งเดยีว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ 
เมื่อตรวจนับแล้ว ให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือก
ใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายัง
มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเกีย่วกับการเลือกเลขานุการสภา
ชั่วคราวหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นควรเป็น
เลขานุการสภาชั่วคราว พร้อมผู้รับรองสองคน 

 
 
 

/นายอุทัย... 
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นายอุทัย  วรรณทรวง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7) นายอุทยั วรรณทรวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ขอเสนอนายสาคม โสภาคะยัง 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว 
  ผู้รับรอง 1. นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
   2. นายสมพงษ์  แก้วกล้า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 

นายสมทรง  วงศ์สาลี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นควรเป็นเลขานุการสภาชั่วคราว  
(ประธานสภาฯ) อีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี จะขอมติที่ประชุมสภาฯ... สมาชิกสภาฯ ท่านใดให้

ความเห็นชอบ ให้นายสาคม โสภาคะยัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เป็น เลขานุการ
สภาชั่วคราว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นายสาคม โสภาคะยัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เป็น เลขานุการ
สภาชั่วคราว 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 14 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 3 เสียง (ประธานสภา / รองประธานสภา 

/ นายสาคม โสภาคะยัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8) 
 
 ประธานสภาฯ เชิญนายสาคม โสภาคะยัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  
  ขึน้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทุกส่วนที่ได้เข้า 
(ประธานสภาฯ) ร่วมประชุมในครั้งนี้  
 ๑.๑ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน รายงานขอเปิดประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
เพ่ือให้สภาพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย และอนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 
- 30 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

  นายอำเภอลำปลายมาศ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน จึงอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
มีกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสมทรง  วงศ์สาลี 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน สมัย 
(ประธานสภาฯ) สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 

และสมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2566 

นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อคราวการประชุม 
(ประธานสภาฯ) สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 

2566 และสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2566 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว มีท่านใด
จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16) นายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์ สมาชกิสภาฯ หมู่ที่ 16 ขอแกไ้ข 
    1. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
  หน้าที่ 5 ย่อหน้าที่ 2 (บรรทัดที่ 3) จากคำว่า “ระบบ” แก้ไขเป็น “ระบุ” 
  หน้าที่ 5 ย่อหน้าที่ 6 (บรรทัดที่ 3) จากคำว่า “ขัดแข้ง” แก้ไขเป็น 

“ขัดแย้ง" 
   2. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 
  หน้าที่ 3 ระเบียบวาระท่ี 3 ประธานสภาฯ (บรรทัดที่ 3) จากข้อความว่า 

“และได้การคัดเลือก” แก้ไขเป็น “และได้มีการคัดเลือก” 

นายสมทรง  วงศ์สาลี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) (ไม่มี) หากไม่มี จะขอมติที่ประชุมสภาฯ... สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรอง

รายงานการประชุมเมื่อคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 และสมัยที่  3 ครั้งที่  2 
ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2566 และ
สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2566 

  - มติรับรอง จำนวน 14 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 3 เสียง (ประธานสภา / รองประธานสภา 

/ เลขานุการสภาชั่วคราว) 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 3.1 ญัตติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ชี้แจงอธิบายให้ที่ประชุมสภาฯ  
(ประธานสภาฯ)  ทราบ เชิญครับ 

/นายอัธยา... 
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นายอธัยา  ทิพย์อักษร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(นายก อบต.แสลงพัน) นายอธัยา ทิพย์อักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ขอชี้แจงว่า...ด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน มีความจำเป็นต้องดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ซึ่งไฟฟ้าที่มีอยู่
เดิมที่ใช้ไฟฟ้าร่วมกับหมู่บ้าน กระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้าตก ทำให้ไม่สามารถ
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ และเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงต้องโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สำหรับรายละเอียดการโอนงบประมาณ จะขอให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจง 

นายชัยพร  ชินไธสง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้ารว่ม 
(ผอ.กองช่าง) ประชุมทุกท่าน กระผมนายชัยพร ชินไธสง ผู้อำนวยการกองช่าง ด้วยองค์การ

บริหารส่วนตำบลแสลงพัน มีความจำเป็นต้องทำการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน จากด้านหลังที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลไปที่หอประชุมอเนกประสงค์ เนื่องจากหอประชุมฯ มี
แรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันใช้ไฟฟ้าร่วมกับหมู่บ้านและเป็นปลายสาย จึง
ต้องขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น และข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   เพ่ือให้การดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 โดยบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
เห็นควรดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

แผนงาน/งาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

คงเหลือ 
ก่อนโอน 
(บาท) 

โอนครั้งนี้ 
+ เพิ่ม / - ลด 

(บาท) 

คงเหลือ 
หลังโอน 
(บาท) 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
งบ  บุคลากร 
หมวด  เงินเดือนฝ่ายประจำ 
ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

1,955,000 427,768 - 60,000 367,768 

  รวมโอนลด - 60,000  
 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงาน/งาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

คงเหลือ 
ก่อนโอน 
(บาท) 

โอนครั้งนี้ 
+ เพิ่ม / - ลด 

(บาท) 

คงเหลือ 
หลังโอน 
(บาท) 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

  + 60,000 60,000 

  รวมโอนลด + 60,000  
 
นายชัยพร  ชินไธสง โดยรายละเอียดของโครงการ มีดังนี้ 
(ผอ.กองช่าง)   - โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

แสลงพัน งบประมาณ 60,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน จากอาคารที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลแสลงพัน ไปอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสลง
พัน ขนาดเสายาว 9.00 เมตร จำนวน 3 ต้น เดินสายไฟฟ้า ขนาด 95 ตาราง
มิลลิเมตร สายไฟฟ้ายาวรวม 244.00 เมตร  

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16) ประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 อยากจะ

สอบถามว่าในช่วงที่สภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้าก็ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
ดำเนินการให้ครอบคลุมแล้ว เหตุใดจึงต้องโอนงบประมาณมาเพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำอีก และถ้าเป็นไปได้อยากจะให้แนบแบบแปลนของโครงการมาพร้อมด้วย
จะเป็นการดี เพ่ือที่สมาชิกสภาฯ จะได้เข้าใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น 

นายชัยพร  ชินไธสง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้ารว่ม 
ผู้อำนวยการกองช่าง ประชุมทุกท่าน กระผมนายชัยพร ชินไธสง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงว่าใน 

ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สภาฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และในส่วนของเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าแต่ละ
หมู่บ้าน ก็ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือดำเนินการให้ครอบคลุมแล้ว แต่ในส่วนของการ
โอนงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในครั้งนี้ จะเป็นงบประมาณในส่วน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนำงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในปี
นี้ มาตั้งจ่าย 

นายอธัยา  ทิพย์อักษร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(นายก อบต.แสลงพัน) นายอัธยา ทิพย์อักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ขอชี้แจงเพ่ิมเติม

จากผู้อำนวยการกองช่างในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้า ในตอนแรกทาง อบต.  
 

/จะใช้ไฟฟ้า... 
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 จะใช้ไฟฟ้าในหอประชุมอเนกประสงค์จากไฟฟ้าของหมู่บ้าน แต่เนื่องจากเป็น

ปลายสาย และได้ตรวจสอบแล้วพบว่าปริมาณไฟฟ้าไม่เพียงพอ คณะผู้บริหารจึง
ได้ปรึกษากับกองช่างว่าจะเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า แต่ ผอ.กองช่างได้แนะนำว่า
ให้ใช้ไฟฟ้าจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากมีแผงโซล่าเซลล์อยู่
แล้ว ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ 

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16) ประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 ตามท่ีท่าน

นายก อบต. และ ผอ.กองช่าง ได้อธิบายชี้แจงในเรื่องของการโอนงบประมาณ
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ทางกระผมรับทราบ
และเข้าใจในส่วนนี้ แต่ก็อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แนบเอกสารรายละเอียด
แบบแปลนของโครงการมาพร้อมด้วย เพ่ือทางสมาชิกสภาฯ จะได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของการโอนงบประมาณ 

นายนิรันดร์  วิชาพูล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่11) ประชุมทุกท่าน กระผมนายนิรันดร์ วิชาพูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 เรื่องของการ

โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ใน
ส่วนนี้กระผมไม่สงสัยอะไร เพียงแต่เห็นว่าการดำเนินการในเรื่องนี้ข้ามขั้นตอนไป
สักหน่อย คือติดตั้งเครื่องปรับอากาศในหอประชุมฯ ก่อน โดยที่ไม่ได้ประเมินว่า
ปริมาณไฟฟ้ามีเพียงพอหรือไม ่

นายสมทรง  วงศ์สาลี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี จะ 
(ประธานสภาฯ) ขอมติที่ประชุมในการขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 (การโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  
ของกองช่าง) 

มติทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบใหโ้อนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ของกองช่าง) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 14 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 3 เสียง (ประธานสภา / รองประธานสภา 

/ เลขานุการสภาชั่วคราว) 
  

นายสมทรง  วงศ์สาลี พักการประชุม 1 ชั่วโมง และจะกลับมาประชุมต่อในเวลา 11.00 น. 
(ประธานสภาฯ)  
 
 
 
 
 

/3.2 ญัตติ... 
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 3.2 ญัตติการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2566 
นายสมทรง  วงศ์สาลี  ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบครับ 
(ประธานสภาฯ)  ขอเชิญครับ 

นายอธัยา  ทิพย์อักษร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(นายก อบต.แสลงพัน) นายอัธยา ทิพย์อักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ขอชี้แจงต่อที่

ประชุมว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59 
วรรคแรก “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

  การขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โดยมีเหตุผลความจำเป็นที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เนื่องจากไม่สามารถเบิก
จ่ายเงินได้ทันสิ้นปีงบประมาณ และความความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในปีถัดไป 

  จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

  กองช่าง 
  1. ขออนุมัติกันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีก่อหนี้ผูกพัน 
   1.1 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมสาธารณประโยชน์ บริเวณ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน จำนวน 495,000 บาท 
  2. ขออนุมัติกันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
   2.1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองผัก

โพด หมู่ที่ 4 ไปบ้านบุก้านตง หมู่ที่ 12 (บร.ถ.182-07) จำนวน 4,332,300 
บาท 

  3. ขออนุมัติกันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีก่อหนี้ผูกพัน 
   3.1 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ องค์การ

บริหารส่วนตำบลแสลงพัน จำนวน 480,000 บาท 
  4. ขออนุมัติกันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
   4.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 1 

จำนวน 402,000 บาท 
   4.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหม่พัฒนา    

หมู่ที่ 15 จำนวน 271,000 บาท 
   4.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุก้านตงพัฒนา     

หมู่ที่ 16 จำนวน 1,159,000 บาท 
 

/4.4 โครงการ...  
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   4.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 

จำนวน 1,224,000 บาท 
   4.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา 

หมู่ที่ 17 จำนวน 598,000 บาท 
  4.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาหล่า       

หมู่ที่ 8 จำนวน 129,000 บาท 
  4.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ     

หมู่ที่ 10 จำนวน 688,000 บาท 
  4.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการองค์การ

บริหารส่วนตำบลแสลงพัน จำนวน 284,000 บาท 
  4.9 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บริเวณที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน จำนวน 30,000 บาท 
  4.10 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บริเวณบ้านแสลงพัน 

หมู่ที่ 7 จำนวน 30,000 บาท 
  4.11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแสลงพัน จำนวน 60,000 บาท  

  สำนักปลัด 
  ขออนุมัติกันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
  1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

จำนวน 1 คัน จำนวน 850,000 บาท 
  2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 

เครื่อง จำนวน 9,500 บาท 
  3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จำนวน 1 

เครื่อง จำนวน 13,800 บาท 
  4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ 

สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 32,000 บาท 
  5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบ

เอนกประสงค์ ขนาดจุน้ำไมน่้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน จำนวน 
3,000,000 บาท 

นายสมทรง  วงศ์สาลี  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16) ประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 กระผมขอ

สอบถามว่าเหตุใดการดำเนินการโครงการถึงล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว
เสร็จได้ จึงต้องมากันเงินงบประมาณ และโครงการที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
จะสามารถดำเนินได้เมื่อใด 

 
/นายนิรันดร์... 
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นายนิรันดร์  วิชาพูล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้ารว่ม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11) ประชุมทุกท่าน กระผมนายนิรันดร์ วิชาพูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 กระผมขอ

สอบถามว่าโครงการที่ขออนุมัติกันเงินในครั้งนี้ มีผู้รับจ้างแล้วหรือยัง หรือยังไม่มี 
แตข่ออนุมัติกันเงินไว้ก่อน 

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16) ประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 ในการขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน กระผม
อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แนบเอกสารรายละเอียดแบบแปลนของโครงการมา
พร้อมด้วย เพ่ือทางสมาชิกสภาฯ จะได้นำมาประกอบการพิจารณาด้วย 

นายสาคร  ประทุม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15) ประชุมทุกท่าน กระผมนายสาคร ประทุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 กระผมมี

ข้อสังเกตว่าการดำเนินการโครงการแต่ละโครงการในแต่ละปี ให้สมาชิกสภาฯ 
เสนอโครงการเข้ามา โครงการปีก่อนก็ยังไม่ได้ดำเนินการ โครงการปีนี้ก็เสนอเข้า
มา ทำให้เกิดการกระจุกตัวของโครงการ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ จึง 
อยากให้คณะผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รีบดำเนินการให้โครงการต่าง ๆ 
สำเร็จลุล่วงไปโดยเร็ว 

นายอธัยา  ทิพย์อักษร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(นายก อบต.แสลงพัน) นายอัธยา ทิพย์อักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ในการดำเนิน

โครงการแต่ละโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน จะต้องมี
แบบแปลนในการดำเนินการ ซึ่งถ้ามีแบบแปลนของโครงการกระผมก็พร้อมที่จะ
อนุมัติ ที่ผ่านมาก็จะสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอว่าแบบแปลนของ
แต่ละโครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง หากเกิดความล่าช้าก็จะเรียก
มาสอบถามว่าเกิดจากสาเหตุใดถึงล่าช้า เพราะในส่วนของคณะผู้บริหารก็พร้อมที่
จะอนุมัติโครงการต่าง ๆ ให้ดำเนินการโดยเร็ว และยิ่งถ้าแบบแปลนหรือเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สามารถจัดทำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว การอนุมัติก็จะ
ยิ่งรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้ติดตามการดำเนินงานจากกองช่างอยู่ตลอด 
เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า 

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16) ประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 ตามท่ีท่าน

นายกฯ ได้ชี้แจงถึงลำดับการทำงานว่าขั้นตอนแรกจะต้องมีแบบแปลนโครงการ
มาเสนอผู้บริหารก่อน ถึงจะดำเนินการในขั้นต่อไปได้ จะขอสอบถามในส่วนของ
หมู่ที่ 16 ซึ่งมีแบบแปลนของโครงการเรียบร้อย แต่การดำเนินการก็ยังล่าช้า ไม่
ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จึงต้องมาขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 

 
 
 

/นายชัยพร... 
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นายชัยพร  ชินไธสง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้ารว่ม 
(ผอ.กองช่าง) ประชุมทุกท่าน กระผมนายชัยพร ชินไธสง ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่สมาชิก

สภาฯ ได้สอบถามถึงเรื่องรูปแบบแปลนรายการก่อสร้าง ขอเรียนว่าทางกองช่าง
ได้ดำเนินการจัดทำทุกโครงการก่อนจะตั้งงบประมาณ และในส่วนรายละเอียด
ของแบบแปลนโครงการก่อสร้างที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ มีรายละเอียดทุก
โครงการ ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการ ทางกองช่างจะถา่ยเอกสารให้ 

  ต่อไปขออนุญาตอธิบายรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
ดังนี้ 

  1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    โครงการที่ก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่  
      โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม (ทำสัญญาและได้ผู้รับจ้างแล้ว)  
     อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 
   โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่  
     โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทางบ้านหนองผัก 
     โพด หมูท่ี่ 4 ไปบ้านบุก้านตง หมู่ที่ 12 (อยู่ในระหว่างดำเนินการ 
     สรรหาผู้รบัจ้าง) 
  2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    โครงการที่ก่อหนี้ผูกพัน ไดแ้ก่  
     โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ (ทำสัญญาและ 
     ได้ผู้รับจ้างแล้ว) อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 
    โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่ 
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 1 
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหม่พัฒนา  
     หมู่ที่ 15 
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุก้านตงพัฒนา  
     หมู่ที่ 16 
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา 
    หมู่ที่ 17 
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่ 8 
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ 
    หมู่ที่ 10 
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการองค์การ 
    บริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
    โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บริเวณท่ีทำการองค์การ 
    บริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
    โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บริเวณบ้านแสลงพัน 
    หมู่ที ่7 
 

/  โครงการ... 
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    โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วน 
    ตำบลแสลงพนั 

นายชัยพร  ชินไธสง ส่วนเรื่องทีท่่านสมาชิกสภาฯ ไดส้อบถามว่าโครงการเหล่านี้จะดำเนินการเมื่อใด  
(ผอ.กองช่าง) เหตุใดถึงยังไมด่ำเนินการ เหตุใดต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ จะขอให้ท่าน

รองปลัด เป็นผู้ชี้แจงให้ทีป่ระชุมทราบ 

น.ส.วิไลวรรณ  หมื่นหาวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้ารว่ม 
(รองปลัด อบต.) ประชุมทุกท่าน ดิฉัน น.ส.วิไลวรรณ หมื่นหาวงศ์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ขอ

ชี้แจงเรื่องการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59 วรรคแรก “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” ขอขยายความว่า ในกรณีที่กันเงินงบประมาณ ที่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คือ กรณีที่ยังไม่มีผู้รับจ้าง สำหรับงบประมาณรายจ่าย ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถกันเงินได้อีก 1 ปี ส่วนการจะดำเนินการใน 
ช่วงไหนนั้น ทั้ง 10 โครงการที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีที่ยังไม่ก่อหนี้
ผูกพัน จะต้องหาผู้รับจ้างให้ได้ ภายใน 1 ปีนี้ แต่ถ้าไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้
ภายใน 1 ปี เงินงบประมาณของโครงการที่ขออนุมัติกันเงิน ก็จะตกเป็นเงินสะสม
ของ อบต. ในส่วนเรื่องของความล่าช้าในการดำเนินโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ขอ
เรียนว่า เนื่องจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เข้ามา
ในห้วงของไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิด
ความล่าช้าออกไป จนต้องขออนุมัติเพ่ือกันเงินงบประมาณ ในส่วนของรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทีย่ังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาฯ ในครั้งนี้ 

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16) ประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 อยากจะ

ทราบว่าในกรณีที่กันเงินงบประมาณแล้ว แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จะมีวิธี
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้อย่างไร 

น.ส.วิไลวรรณ  หมื่นหาวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้ารว่ม 
(รองปลัด อบต.) ประชุมทุกท่าน ดิฉัน น.ส.วิไลวรรณ หมื่นหาวงศ์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ใน 

ตอนนี้เงินงบประมาณเข้ามาแล้วพร้อมที่จะจัดทำโครงการ ทาง อบต. ก็จะรีบ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ และหาผู้รับจ้างให้ได้โดยเร็วที่สุด เพ่ือ
ไม่ให้ประชาชนในพื้นทีเ่สียโอกาสในการพัฒนา 
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นายสมทรง  วงศ์สาลี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี 
(ประธานสภาฯ) จะขอมตทิีป่ระชุมในการขอความเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 14 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 3 เสียง (ประธานสภา / รองประธานสภา 

/ เลขานุการสภาชั่วคราว) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสมทรง  วงศ์สาลี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อทีป่ระชุมหรือไม่ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายสาคร  ประทุม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้ารว่ม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15) ประชุมทุกท่าน กระผมนายสาคร ประทุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 ขอเสนอให้

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน/ในตำบล เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร 

นายอธัยา  ทิพย์อักษร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(นายก อบต.แสลงพัน)  นายอัธยา ทิพย์อักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ในเรื่องนี้คณะ

ผู้บริหารได้ปรึกษากับกองช่างแล้ว แต่ในช่วงนี้เป็นฤดูฝนจึงยังไม่เหมาะสมที่จะ
ดำเนินการ 

นายอุทัย  วรรณทรวง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7)  ประชุมทุกท่าน กระผมนายอุทัย วรรณทรวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 อยากขอ

สอบถามเรื่องโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 จะสามารถเปลี่ยนเป็น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตได้หรือไม่ เนื่องจากกระผมมองว่ายังไม่มีความ
จำเป็น 

นายสมทรง  วงศ์สาลี  ในเรื่องของโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นโครงการตามนโยบายของกรมฯ และ 
(ประธานสภาฯ) พ้ืนทีห่มู่ที่ 7 เป็นพื้นที่นำร่อง จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได ้และก็คงจะ

มีการดำเนินการโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในหมู่บ้านอ่ืน ๆ ต่อไป 

นางนางน้อย  ผ่านสอน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)  ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางนางน้อย ผ่านสอน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 อยากขอให้

จัดสรรงบประมาณไปซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน 
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